

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG PHÚ YÊN
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 90 /CĐGD

Phú Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2014

V/v tuyên truyền, vận động cán bộ,
đoàn viên, CNVCLĐ tham gia phản
đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền
biển, đảo nước ta

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đầu tháng 5/2014, Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng tàu, trong đó có nhiều tàu được trang bị vũ trang vào vùng biển Việt Nam và hạ đặt giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế này của Trung Quốc đã gây phẫn nộ và tạo làn sóng phản đối mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cũng như dư luận quốc tế.

Cùng với các tầng lớp nhân dân, CNLĐ ở khắp nơi, bằng nhiều hình thức khác nhau, đã tham gia biểu thị lòng yêu nước, phản đối hành động vi phạm chủ quyền, gây hấn nguy hiểm của Trung Quốc. Tuy nhiên, lợi dụng tình hình của nhân dân cả nước đang hết sức bất bình trước hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của phía Trung Quốc, một số phần tử xấu đã lôi kéo, kích động một bộ phận CNLĐ tại một số địa phương tụ tập biểu tình trái pháp luật, đập phá nhà xưởng, máy móc, thiết bị sản xuất của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở một vài tỉnh, thành phố gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập, đời sống của CNLĐ. Các cấp công đoàn đã phối hợp chính quyền ổn định tình hình, khắc phục hậu quả và ổn định sản xuất ở các doanh nghiệp.

Thực hiện công văn số 135/LĐLĐ ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên V/v tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển, đảo nước ta, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh đề nghị các CĐCS triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, người lao động hiểu rõ tình hình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với nước ta; Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế nước ta là vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam (Công ước Luật Biển 1982...), đồng thời quán triệt thực hiện tốt những quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền phù hợp với Luật pháp quốc gia và quốc tế.

2. Chủ động vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động nâng cao cảnh giác chỉ rõ âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực, lợi dụng tình hình để chống phá Đảng, Nhà nước và gây rối trật tự xã hội, làm ảnh hưởng môi trường đầu tư và làm xấu đi hình ảnh hòa bình, thân thiện mến khách của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

3. Chủ động vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động, biểu hiện lòng yêu nước bằng những việc làm thiết thực, nâng cao năng suất, chất lượng công việc, bảo vệ đơn vị; kiên quyết chống lại những hành vi, luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai trái của kẻ xấu, CNLD và gia đình không tham gia các cuộc mítting, tuần hành, biểu tình trái pháp luật với mọi hình thức.

4. Khi có tình huống xấu xảy ra các cấp Công đoàn phải bám sát cơ sở, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, tư tưởng cán bộ, đoàn viên, người lao động báo cáo cho cấp ủy Đảng, chính quyền để có sự phối hợp tốt trong tuyên truyền giúp cho cán bộ, đoàn viên, người lao động hiểu đúng tình hình, có các hành động đúng, chấp hành tốt pháp luật.

5. Vận động đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình “Tám lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Quỹ Xã hội từ thiện Tám lòng vàng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhằm ủng hộ, động viên giúp đỡ đoàn viên, ngư dân, lực lượng chấp pháp của Việt Nam đang ngày đêm ra khơi bám biển, dũng cảm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

(Ủng hộ dưới hình thức: Gửi tin nhắn theo cú pháp ND gửi 1407 mỗi tin nhắn là 14.000đ; BD gửi 1409 mỗi tin nhắn là 18.000đ; hoặc gửi tiền vào tài khoản Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên: 3751, mã QHNS: 9023165, tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Yên).

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục yêu cầu các CĐCS phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện những nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP CĐN.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



★ Nguyễn Ngọc Huyền